

UBND TỈNH HÀ NAM
THANH TRA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-TTr

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

I. Đặc điểm tình hình

Thanh tra tỉnh Hà Nam là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu sự chỉ đạo về công tác hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Bộ máy tổ chức của cơ quan Thanh tra tỉnh gồm: 04 đồng chí lãnh đạo; 04 phòng Nghiệp vụ và Văn phòng cơ quan. Tổng số cán bộ công chức hiện có: 24 đồng chí, 04 hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Chi bộ Đảng có 27 đảng viên.

Cơ quan Thanh tra tỉnh có truyền thống đoàn kết thống nhất, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân viên trong cơ quan có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; thường xuyên học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Chi bộ nhiều năm liền được Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

II. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tổ chức triển khai phổ biến các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật như: Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về “chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam”, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 30/3/2016 của BTV TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai các bộ luật, liên quan đến lĩnh vực tư pháp”... đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động trong việc tổ chức, thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-TTr ngày 18/9/2018 về việc triển khai Chỉ thị số 22-CT-TU ngày 30/7/2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan Thanh tra tỉnh; Kế hoạch số 07/KH-TTr ngày 11/01/2019 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 02/KH-TTr

ngày 10/01/2020 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 08/KH-TTr ngày 01/02/2021 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. Kế hoạch số 11/KH-TTr ngày 18/12/2021 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 15/KH-TTr ngày 09/02/2023 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023. Hàng năm định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Thường xuyên cập nhật và đăng tải các văn bản pháp luật có liên quan lên Website của cơ quan nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh, nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động về công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng được nâng cao.

III. Kết quả thực hiện

1. Về xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác thi hành pháp luật

Thanh tra tỉnh không thành lập Phòng Pháp chế, cơ quan bố trí 01 cán bộ Văn phòng cơ quan kiêm nhiệm công tác pháp chế, 01 báo cáo viên pháp luật; Hàng năm, cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật được cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ do Sở Tư pháp tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Báo cáo viên pháp luật của cơ quan đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo Quy định tại Điều 36 Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và các quy định khác có liên quan. Qua đó, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo cơ quan đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Tủ sách pháp luật tại cơ quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan tìm hiểu kiến thức pháp luật và góp phần nâng cao ý thức tự giác, thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ đảng viên.

2. Về công tác xây dựng và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

Trong 05 năm qua, từ 2018 đến hết tháng 6/2023, cơ quan đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính và danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định số 563/QĐ-UBND, Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam.

Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh.

Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Nam.

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/8/2022 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, cơ quan ban hành kế hoạch tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, triển khai đến toàn thể các phòng nghiệp vụ và Văn phòng. Trong 05 năm, cơ quan thường xuyên tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả rà soát cụ thể như sau:

- Tổng số văn bản được rà soát: 11 văn bản. trong đó:
- + Số văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung: 02.

3. Công tác theo dõi thực hiện thi hành pháp luật và thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Kịp thời cập nhật, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực như: Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng... và các nghị định thông tư hướng dẫn thực hiện luật. Căn cứ các văn bản luật, nghị định, thông tư Thanh tra tỉnh đã tham mưu ban hành các văn bản quy phạm, các văn bản phục vụ hoạt động quản lý, điều hành lĩnh vực thanh tra, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình địa phương.

Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 01/6/2023 ngành Thanh tra tỉnh đã tổ chức 78 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Luật PCTN, tại 109 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót (chủ yếu về trình tự, thủ tục, hình thức văn bản...) cần khắc phục, chấn chỉnh nhằm đưa công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC và PCTN ngày càng đi vào nề nếp, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

- Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1224/UBND-NC ngày 21/5/2021 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (sau đây gọi là Đề án), Văn bản số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg, Thanh tra tỉnh Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2784/KH-UBND ngày 20/9/2019 về triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Trong đó, đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để triển khai thực hiện và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại địa phương. UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp sở Tư pháp tham mưu chỉ đạo điềm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng,

chống tham nhũng. Đồng thời, yêu cầu mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn chỉ đạo 01 đơn vị tổ chức mô hình điểm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra tỉnh Tham mưu UBND tỉnh tổ chức mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại thành phố Phủ Lý (ngày 30/10/2019) cho Lãnh đạo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 02/3/2020 về thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép với pháp luật về đất đai, giao thông đường bộ tại xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng (ngày 26/5/2020) và tại xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm (ngày 15/9/2020).

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị ngày 15/12/2020 để triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tới cán bộ chủ chốt của tỉnh và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019, thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã nghiêm túc xây dựng Kế hoạch để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đang tập trung thực hiện.

Ngày 12/7/2023 Thanh tra tỉnh có Văn bản số 413/TTr gửi các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố đề nghị tổ chức quán triệt, triển khai Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/6/2023 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.

4. Việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin với nhiệm vụ của cơ quan nhà nước nói chung và ứng dụng CNTT trong hoạt động tư pháp nói riêng, cùng với các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, Lãnh đạo cơ quan đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT, nâng cao trình độ và kỹ năng khai thác sử dụng phương tiện, ứng dụng CNTT; xây dựng, ứng dụng và triển khai các hệ thống phần mềm, hệ thống trang thiết bị, hệ thống mạng và hệ thống an toàn, an ninh, bảo mật thông tin. Từ đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan đã đạt được nhiều kết quả, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của ngành như nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hòm thư công vụ.

Thường xuyên rà soát, đánh giá và vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của cơ quan; triển khai có hiệu quả phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của

tính; tăng cường sử dụng chữ ký số, gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Tất cả các quyết định cơ quan tham mưu UBND tỉnh ban hành đều được đưa lên trang Website của cơ quan để tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, áp dụng trong ngành.

IV. Đánh giá chung

Lãnh đạo cơ quan đã triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về Triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU trong cơ quan. Tập trung phổ biến các chương trình, đề án, chỉ thị, kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các hoạt động của Chương trình và các đề án đã mang lại hiệu quả sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước; ý thức chấp hành và tuân thủ các quy định, văn bản pháp luật được nâng cao trên tất cả các lĩnh vực của ngành.

V. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về Triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU trong cơ quan. Triển khai toàn diện hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và sự tham gia phối hợp của các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền với tổ chức việc thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan.

VI. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh mở các lớp bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin.

Trên đây là sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP (TT).

CHÁNH THANH TRA

Lê Minh Đức